

CMC 17/2021

14 ตุลาคม 2564

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย (บริษัท โคแมน คริปโต จำกัด) (เพิ่มเติม)
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทย่อย เพื่อดำเนินการ ลงทุนในธุรกิจชุดคริปโตเคอร์เรนซี โดยเมื่อชุดได้จะนำไปจำหน่ายต่อไป ซึ่งบริษัทได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจนี้เป็น อย่างดีมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจดังกล่าวเป็นการลงทุนในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถสร้าง รายได้ใหม่ให้แก่บริษัท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญในการจัดตั้งบริษัทย่อย ดังต่อไปนี้

ชื่อบริษัท	บริษัท โคแมน คริปโต จำกัด
วันที่จดทะเบียน	ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ
ประเภทธุรกิจ	กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
ทุนจดทะเบียน	60,000,000 บาท จำนวนหุ้นสามัญ 600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนการถือหุ้น	บริษัท โคแมนซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จำนวน 599,997 หุ้น ร้อยละ 99.99
	นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ จำนวน 1 หุ้น น้อยกว่าร้อยละ 0.01
	นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง จำนวน 1 หุ้น น้อยกว่าร้อยละ 0.01
	นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย์ จำนวน 1 หุ้น น้อยกว่าร้อยละ 0.01
แหล่งที่มาของเงินทุน	เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
รายชื่อกรรมการ	1. นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ 2. นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง

วัตถุประสงค์

- ทำให้ได้มา ซื้อ ขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยน ซึ่งเงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดยวิธีการจ้างผู้อื่น
- ให้บริการในการเป็นตัวกลางในการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยน เงินตราดิจิทัล
- ให้บริการในการจัดหา ผลิต และสร้างสรรค์ เงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดยวิธีการจ้างผู้อื่น
- รับและจ่ายชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ ด้วยเงินตราดิจิทัล ด้วยกิจการเองหรือโดยวิธีการจ้างผู้อื่น

การลงทุนในธุรกิจขุดคริปโทเคอร์เรนซี มีมูลค่าการลงทุนทั้งหมดจำนวน 60,000,000 บาท โดยการว่าจ้างบริษัทอื่น เพื่อใช้สถานที่และดำเนินการดูแลเครื่องขุดในการขุดคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งอุปกรณ์หลักที่บริษัทลงทุนประกอบด้วย เครื่องขุดคริปโทเคอร์เรนซี (“RIG”) จำนวน 140 RIG โดยใช้การ์ดจอรุ่น RTX 3070 จำนวน 8 การ์ดต่อ 1 RIG ซึ่งจะทยอยสั่งซื้อและติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2564 บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถรับรู้รายได้จากธุรกิจใหม่นี้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์รายการที่เกี่ยวข้องกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และเข้าข่ายหลักเกณฑ์รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 (และตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์”) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับ ร้อยละ 12.09 เมื่อใช้ฐานในการคำนวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งผ่านการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว บริษัทไม่มีรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์อื่นใดที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา จึงไม่ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน แต่บริษัทเห็นว่าเป็นพัฒนาการใหม่จึงแจ้งมายังตลาดหลักทรัพย์เพื่อทราบต่อไป

ปัจจุบันธุรกิจขุดคริปโทเคอร์เรนซีไม่ต้องแจ้งขออนุญาตจากหน่วยงานใด ๆ เพราะคริปโทเคอร์เรนซี ยังไม่ถือเป็นเงินสกุลหนึ่งในประเทศไทย และอยู่นอกเหนือกฎ ข้อบังคับต่าง ๆ ของการแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงไม่ต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

การขุดคริปโทเคอร์เรนซินั้น เป็นการใช้พลังประมวลผลของเครื่องขุดเพื่อเพิ่มข้อมูลขุดใหม่เข้าไปในระบบ Blockchain ซึ่งจะได้ผลตอบแทนออกมาเป็นคริปโทเคอร์เรนซี โดยผลตอบแทนที่ได้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของพลังงานการประมวลผลของบริษัท เทียบกับพลังประมวลผลรวมทั่วโลก (Total Hash Rate) ณ ขณะนั้น ซึ่งมีการ

ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา บริษัทมีต้นทุนการดำเนินการหลักเป็นค่าจ้างบริษัทอื่นในการดำเนินการดูแล RIG และค่า RIG ซึ่งคงที่ และแปรผันตามความเสี่ยงของ RIG

อนึ่ง ธุรกิจชุดคริปโทเคอร์เรนซี มีความเสี่ยงด้านการรับรองจากกฎหมายและหน่วยงานที่จะกำกับในอนาคต และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของคริปโทเคอร์เรนซี ซึ่งอาจมีการผันผวนตลอดเวลา โดยบริษัทตระหนักดี และจะระมัดระวังอย่างที่สุดต่อผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น

สำหรับการขยายกำลังการผลิตคริปโทเคอร์เรนซีเพิ่มเติมในอนาคตนั้น บริษัทจะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน หากเข้าเกณฑ์ที่มีนัยสำคัญตามประกาศ รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ บริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ในประกาศดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ)

ประธานคณะกรรมการ